



ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ

ตามประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ อัตราของกองป้องกันการบาดเจ็บ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบภาคทฤษฎี สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ ณ ห้องประชุมกองป้องกันการบาดเจ็บ ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ กรมควบคุมโรค ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่งดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

๐๐๑

นายศรีรัตน์ วันปาน

ขอให้ผู้คัดเลือกได้ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ กองป้องกันการบาดเจ็บ ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ กรมควบคุมโรค หากพ้นกำหนดการนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าว ผู้ใดมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
๒. ผู้นั้นถึงลำดับที่จะจ้าง แต่ไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างนั้น
๓. ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๔. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้จะผ่านการสอบคัดเลือกในบัญชีนี้ก็ไม่มีสิทธิ ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือกเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หรือมีการขึ้นบัญชีใหม่ในตำแหน่งเดียวกัน ให้บัญชีดังกล่าว เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องรายงานตัวพร้อมหนังสือรับรองแพทย์ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และขอสงวนสิทธิ์ในการรับเข้าปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่

๕

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางศรีรัตน์ สุวรรณฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ